

Số: 27/KH-CĐBTP

*Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022*

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác tuyên giáo công đoàn năm 2022**

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ và Công đoàn cấp trên phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là công đoàn viên) về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để thực hiện nghiêm túc, tạo đồng thuận trong thực hiện.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của công đoàn viên trong thực thi công vụ, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật; phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; tuyên truyền, vận động công đoàn viên tuân thủ, chấp hành pháp luật, cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

- Kịp thời nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng trong công đoàn viên cơ quan Bộ Tư pháp.

**2. Yêu cầu**

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và Công đoàn Viên chức Việt Nam; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hướng mạnh về cơ sở.

- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả thực chất, phù hợp với điều kiện từng đơn vị; yêu cầu phong chống dịch bệnh; động viên công đoàn viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong Kế hoạch công tác công đoàn năm 2022 của Công đoàn Bộ Tư pháp; đề cao trách nhiệm của Công đoàn cơ sở, các Tổ Công đoàn.

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

**1. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

1.1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 5 và 6 khóa XIII; các quy định về những điều đảng viên không được làm. Kịp thời thông tin, phổ biến, cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công đoàn. Phát huy vai trò của công đoàn viên trong tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ Công đoàn xuất sắc, đoàn viên Công đoàn ưu tú; phát hiện, giới thiệu đoàn viên có đủ điều kiện tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

1.2. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công đoàn viên; xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong công đoàn Bộ để nắm bắt, phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng của công đoàn viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và tổ chức Công đoàn.

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban cán sự đảng, của Đảng ủy Bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; gắn với các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, đơn vị và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa. Coi trọng xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng giới thiệu phát triển Đảng.

1.4. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tổ chức khoa học, đồng bộ công tác

du luận xã hội ở các cấp Công đoàn để thường xuyên, kịp thời, chuẩn xác trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên. Cùng cố đội ngũ báo cáo viên có năng lực tuyên truyền là cán bộ Công đoàn chuyên trách từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

## **2. Quán triệt, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định mới ban hành**

2.1. Tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong công đoàn viên chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và các chỉ đạo của tổ chức công đoàn cấp trên; chú trọng chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động. Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, với điều kiện của cơ quan, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, phổ biến thông tin đến công đoàn viên.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79/KL-TW ngày 23/12/2014 về thực hiện Nghị quyết trên trong giai đoạn mới và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công đoàn viên; xây dựng môi trường sống, làm việc văn hóa, không tệ nạn xã hội, không khói thuốc; bồi dưỡng, cập nhật kiến lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Công đoàn trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công đoàn viên thuộc phạm vi quản lý.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ chế độ, chính sách, quy định mới có liên quan đến công đoàn viên; quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn, nhất là các quy định mới bằng hình thức và nội dung phù hợp. Cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung đổi mới công tác tài chính công đoàn; thu kinh phí công đoàn qua một tài khoản Tổng Liên đoàn trong cán bộ công đoàn, từ đó tạo sự đồng thuận, Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản chính sách, pháp luật; rèn luyện tác phong, lề lối làm việc khoa học; cách ứng xử, giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân. Vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa,

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; vận động CBCCVCLĐ thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp.

2.5. Tuyên truyền vận động công đoàn viên thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp; tuyên truyền việc thực hiện những quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện... Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; rèn luyện tác phong, lễ lối làm việc khoa học; cách ứng xử, giao tiếp và tinh thần phục vụ nhân dân. Vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; vận động CBCCVCLĐ thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp.

### **3. Tuyên truyền, phổ biến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành tư pháp trong năm 2022**

3.1. Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn gắn với các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(28/7/1929-28/7/2022)... bằng các phương thức mới phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị để tạo ra sức lan tỏa lớn trong công đoàn viên và toàn xã hội.

3.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động cần triển khai thực hiện trong các ngày lễ lớn trong năm 2022; ngày sinh các danh nhân văn hóa, ngày truyền thống của ngành và các hoạt động khác theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19;

3.3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành trong năm 2022 đến công đoàn viên và nhân dân, bao gồm: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, thi hành án dân sự, hành chính; công tác hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp và các lĩnh vực công tác tư pháp khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; tăng cường thông tin cho báo chí về thực thi các nhiệm vụ công tác tư pháp và kết quả đạt được để tạo đồng thuận, ủng hộ của dư luận đối với hoạt động của Bộ, ngành.

3.4. Phối hợp triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam trong Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị bằng những việc làm, hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

#### **4. Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động công đoàn các cấp**

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đến công đoàn viên, tổ chức công đoàn trực thuộc. Tập trung tuyên truyền hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gắn với triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Bộ phát động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

4.2. Vận động công đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4.3. Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh truyền thông hoạt động của công đoàn để xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”; thúc đẩy sự ủng hộ

của cả hệ thống chính trị, người sử dụng lao động đối với Công đoàn Việt Nam và hoạt động của các cấp công đoàn.

## **5. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng**

5.1. Xây dựng, củng cố và sử dụng hiệu quả mạng lưới báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của công đoàn viên để có những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

5.2. Tổ chức một số buổi nói chuyện chuyên đề cho công đoàn viên gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Bộ luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn; những vấn đề công đoàn viên có nhiều quan tâm.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Đề nghị Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ căn cứ hướng dẫn này và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao.

2. Đề nghị Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến trong quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

### ***Nơi nhận***

- Ban Tuyên giáo, Công đoàn viên chức Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để b/c);
- Các PCT Công đoàn Bộ;
- Các Ban Công đoàn Bộ (để p/h);
- Thành viên Ban Tuyên giáo;
- Các Tổ Công đoàn trực thuộc;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: BTG, VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Khuong Thị Thanh Huyền**